



# TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

# BẢN TIN EVN

Số 12 - năm 2023

## Tin tức



### **ĐOÀN THANH NIÊN EVN PHẢI LÀ LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH, ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ**

Đó là một trong những chỉ đạo của Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN với Đoàn Thanh niên EVN vào ngày 22/3, nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ EVN cũng yêu cầu Đoàn Thanh niên EVN và các cơ sở đoàn trực thuộc tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà tập đoàn cũng như các đơn vị giao; Đảng uỷ các đơn vị cần chủ động lãnh đạo, định hướng và tích cực, ủng hộ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động phong trào.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN đã đưa ra định hướng giải quyết về những vấn đề còn tồn tại và giải đáp những đề xuất, kiến nghị của Đoàn Thanh niên EVN.

## ĐOÀN GIÁM SÁT ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI EVN VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ



Buổi làm việc diễn ra ngày 21/3 tại Hà Nội.

Đoàn giám sát ghi nhận và tiếp thu những ý kiến về khó khăn, vướng mắc đối với cơ chế chính sách mà EVN đang gặp phải, để kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền.

Đoàn giám sát cũng đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chung sức giải quyết ngay các kiến nghị của EVN để tháo gỡ vướng mắc, nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

## TIẾP TỤC NÂNG CAO VAI TRÒ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA EVN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Hội nghị người đại diện phần vốn của EVN tại các doanh nghiệp năm 2023 được tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT EVN Dương Quang Thành yêu cầu các tổng công ty, người đại diện phần vốn của EVN/ tổng công ty tại các công ty cổ phần cần phối hợp với hội đồng quản trị tại các công ty cổ phần tập trung xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp trong EVN giai đoạn 2021-2025; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, tăng cường chất lượng và phương thức quản trị doanh nghiệp; phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của đơn vị cũng như của EVN.





# CẢ NƯỚC TIẾT KIEM 298.000KWH SAU 1 GIỜ TẮT ĐÈN HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 2023

Là số liệu về phụ tải tiêu thụ điện được Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia theo dõi trong khoảng thời gian từ 20h30 - 21h30 ngày 25/3/2023, tương đương số tiền khoảng 555,6 triệu đồng.

Đây là năm thứ 15 Việt Nam hưởng ứng Giờ Trái đất. Chiến dịch đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong những đơn vị điển hình luôn quan tâm và tích cực phối hợp để thực hiện tốt chương trình.



## CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THĂM, ĐÓNG VIÊN LỰC LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRẠM BIẾN ÁP 500KV LÀO CAI VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI

Chương trình diễn ra ngày 23/3 tại Lào Cai.

Đây cũng là công trình được Công đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn để gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (dự kiến gắn biển vào quý II/2023).



### Thông tin quản lý

#### ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa làm việc với các sở, ngành của hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa để đốc thúc tiến độ triển khai đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống. Dự án cần hoàn thành trong **quý III/2023** nhưng còn nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
- Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan **đóng điện** công trình máy biến áp AT1, thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Yên Thủy và đấu nối (tỉnh Hoà Bình). Công trình góp phần đảm bảo điện cho tỉnh Hòa Bình và vùng phụ cận trước mùa nắng nóng năm 2023.

#### KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- **Gần 500 khách hàng** sử dụng điện tại Hà Nội đồng ý tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), với tổng công suất đăng ký tiết giảm là **88,24MW**. Đó là một trong những thông tin đáng chú ý từ Hội nghị Đảm bảo điện mùa nắng nóng năm 2023 do Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội tổ chức sáng 22/3 tại Hà Nội.

#### HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Chủ tịch HĐQT EVN Dương Quang Thành làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN vào ngày 22/3 tại Hà Nội. Hai bên đã **trao đổi, chia sẻ** thông tin về tình hình nguồn điện, truyền tải, độ tin cậy cung cấp điện, phát triển năng lượng tái tạo.



- Ngày 22/3 tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm tiếp và làm việc với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và đoàn công tác. Một trong những vấn đề được trao đổi là **tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo** vào hệ thống điện Việt Nam.

- Vừa qua, Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP và CSGI-HK (công ty con chuyên về đầu tư và tài trợ vốn ra nước ngoài, nền tảng xuất khẩu công nghệ và quản lý thuộc Công ty TNHH Quốc tế Lưới điện Phương Nam Trung Quốc) đã **ký kết hợp tác** về thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực đầu tư, phát triển thủy điện tích năng tại Việt Nam.

## NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

- Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) có văn bản số 2245/EPTC-KDMĐ ngày 24/3/2023 đề nghị các chủ đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời chưa có giá điện **khẩn trương gửi các hồ sơ tài liệu của dự án**, nhằm nhanh chóng rà soát, đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành. Tính đến sáng 24/3/2023, chỉ có duy nhất 01 Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ đến EVNEPTC.

## CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa **khảo sát thực tế** tại Công ty Thủy điện Sơn La. Đoàn ghi nhận các kiến nghị, đề xuất để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi Luật Tài nguyên nước hiện hành, đảm bảo phù hợp với thực tế.



## TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

- Anh Đoàn Xuân Thắng, Bí thư chi đoàn vận hành Sơn La (thuộc Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La) là 1 trong 100 cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc **được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023**. Đây là giải thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

### Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN  
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực  
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 024.66946731  
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:  
Đinh Thị Bảo Ngọc  
Thành viên Ban biên tập:  
Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết  
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC